

รายงานการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๕

วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

.....

ผู้เข้าประชุม

๑	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี		องค์ประธานกรรมการ
๒	นายไชยา สะสมทรัพย์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓	พล.ตรีพฤษดิ์ สุวรรณทัต	ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔	ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล	ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	รองประธานกรรมการคนที่ ๓
๕	นายสุรพล เอกโยคยะ	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม	
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	รองประธานกรรมการคนที่ ๔
๖	นายบุรี แก้วเล็ก	รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	รองประธานกรรมการคนที่ ๕
๗	นายไพจิตร เทียนไพฑูรย์	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	รองประธานกรรมการคนที่ ๖
๘	นายสุธา ชันแสง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
			รองประธานกรรมการคนที่ ๗
๙	นายศัจธร วัฒนะมงคล	ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพิเศษ	
		แทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการ
๑๐	นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	กรรมการ
๑๑	นพ. ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กรรมการ

๑๒	พันเอกแรงภูมิ	หมะทัฬพะ	ประจำสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม	กรรมการ
๑๓	นางอุบล	หลิมสกุล	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรรมการ
๑๔	นายไพศาล	วิเชียรเกื้อ	อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๑๕	นางอัมพร	นิติสิริ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน	กรรมการ
๑๖	คุณกิตติ	ลิมชัยกิจ	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กรรมการ
๑๗	พล.ต.ท.วุฒิ	ลิปตพัลลภ	ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้แทน ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กรรมการ
๑๘	นายสิทธิศักดิ์	เจียมวงศ์แพทย์	รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๙	พล.ตรีภานุวิชญ์	พุ่มหิรัญ	รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก	กรรมการ
๒๐	คุณวรานุช	หงส์ประภาส	ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๒๑	คุณนุชบา	กรัยวิเชียร	ที่ปรึกษาระบบราชการ ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	กรรมการ
๒๒	นายกীরติกา	จิตรายานนท์	ผู้จัดรายการ ๘ ผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑	กรรมการ
๒๓	นายศุภกิจ	บุญญฤทธิพงษ์	รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทน อธิบดีกรมการปกครอง	กรรมการ
๒๔	นายวิชล	มนัสเอื้อศิริ	รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	กรรมการ

๒๕	นายศุทธิชัย	บุญนาค	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ อ.ส.ม.ท. ผู้แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อ.ส.ม.ท. จำกัด มหาชน	กรรมการ
๒๖	พันเอกจรัสศักดิ์	เอี่ยมสมบุญ	ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕	กรรมการ
๒๗	นางปริยาภัสสร	โพธิ์เดียน	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้แทน กรรมการผู้จัดการบริษัท Thai PBS	กรรมการ
๒๘	นางสาวจิระเกศ	ศิริปรีดาภักดี	ประธานกรรมการบริษัท เจ เอส แอล จำกัด	กรรมการ
๒๙	นางประภาวดี	ธานีรณานนท์	ผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้แทน ประธานกรรมการบริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่	กรรมการ
๓๐	นายชาคริต	นากระโทก	ผู้แทน ผู้จัดการอาวุโสแผนกประชาสัมพันธ์ ผู้แทน ประธานกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย	กรรมการ
๓๑	นพ.มล.สมชาย	จักรพันธ์	อธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรรมการและเลขานุการ
๓๒	นพ. วชิระ	เพ็งจันทร์	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓	มล.ยุพดี	ศิริวรรณ	ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๓๔	นายอภาพงศ์	กฤตเวทิน	กระทรวงยุติธรรม
๓๕	นายปราชญา	กรองแก้วอารยะ	กระทรวงมหาดไทย
๓๖	นางจิตติมา	สุริยาพันธ์	กรุงเทพมหานคร
๓๗	พ.ต.ท.หญิงรุ่งนภา	ประสานพานิช	กระทรวงมหาดไทย
๓๘	นายวัลลภ	รุ่งเรือง	กระทรวงแรงงาน
๓๙	นางกัญญารัตน์	จิรจินดา	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔๐	นพ. ชูวิทย์	กัญชนะ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
๔๑	นพ. สถาพร	วงษ์เจริญ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๒
๔๒	นพ. พรเทพ	ศิริวรารังสรรค์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๓
๔๓	นพ. นิตส์	รายยวา	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๑
๔๔	นพ. สมยศ	ดิรัศมี	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๔

๔๕	นพ. ฌรงค์	ฉายากุล	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๕,๑๗
๔๖	นพ. เรวัต	วิศรุตเวช	อธิบดีกรมการแพทย์
๔๗	นพ. ประพนธ์	ตั้งศรีเกียรติกุล	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔๘	นพ. เสรี	หงษ์หยก	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
๔๙	นพ. นรงค์สันต์	พีรกิจ	รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
๕๐	นพ. ประพนธ์	เกตุรากาศ	รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๕๑	พญ. นันทา	อ่วมกุล	ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย
๕๒	นางสาวโรจนา	โกวิทวัฒนพงศ์	ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕๓	นางสุจิตา	ชุตินา	ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
๕๔	นางอัญชลี	ศิริทรัพย์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๕๕	นายณัฐพงศ์	สีตวรรัตน์	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๕๕	นายสุพจน์	ฤชพันธ์	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๕๖	นายวัน	อยู่บำรุง	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๕๗	นพ. วิวัฒน์	ยชานุชานนท์	นายแพทย์ ๑๐ โรงพยาบาลศรีธัญญา
๕๘	นพ. วิเชียร	ดีเป็นธรรม	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต เขต ๔ กรมสุขภาพจิต
๕๙	นายชนิด	วรมรรคไพสิฐ	เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
๖๐	นางณัฐธัญญา	พัฒนะวาณิชนันท์	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต เขต ๘ กรมสุขภาพจิต
๖๑	นางตติยา	ทุมเสน	ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
๖๒	นายสุทิน	ธราทิน	ผู้จัดการแผนยาเสพติดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๖๓	น.ส. คาริน	กำแพงเพชร	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๖๔	พ.ต.อ. ทักษิษฐ์	กาญจนเศรษฐ์	ผู้กำกับฝ่ายป้องกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด
๖๕	นางเฉลา	หนูอุ่นศรี	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต ที่ ๑ กรมสุขภาพจิต

๖๖	พ.อ.มหศักดิ์	เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กระทรวงกลาโหม	
๖๗	นายปิติ	ณ สุวรรณ	กระทรวงมหาดไทย	
๖๘	นายกฤษดา	โสศิริ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
๖๙	น.ส. ภาชิตา	สมิง	กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย
๗๐	พ.ต.ท.ยุทธนา	พฤษ์รุ่งเรือง	สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม
๗๑	พ.ต.ท.กิตติ	สตูร์	สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี
๗๒	พ.ต.ท.สิริกร	สิงห์หล	สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี
๗๓	นายแสงมาศ	แป้นนางรอง	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	กระทรวงยุติธรรม
๗๔	นายลักษณ์	กาญจนินทุ	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	กระทรวงยุติธรรม
๗๕	นายสมญา	เกี่ยวฝัน	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	กระทรวงยุติธรรม
๗๖	นางจิตติมา	สุริยาพันธ์	สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร	

เริ่มประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัชวาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทรงเป็นประธานการประชุม ตามวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายไชยา สะสมทรัพย์) กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังนี้

๑) เพื่อกราบทูลรายงานผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักและหน่วยงานเครือข่ายต่อองค์ประธาน

๒) เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จากทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๕๑ จากองค์ประธานโครงการฯ และนำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓) เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการฯ แต่ละภาคส่วนได้รับทราบปัญหา อุปสรรค รวมทั้งความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางพระดำริและพระประสงค์ ในปี ๒๕๕๑

๕) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการที่ได้ทรงรับเป็นองค์ประธานและเป็นองค์นำในการรณรงค์ด้วยพระองค์เอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์) เบิกคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและคณะกรรมการบูรณาการโครงการฯ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก

อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์) กราบทูลรายงานกิจกรรมเด่นในโครงการปี ๒๕๕๐ และเสนอการขยายผลต่อเนื่องในปี ๒๕๕๑ ดังนี้

๑) โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ขยายผลการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ปัจจุบันมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นทั่วประเทศ ๓,๘๒๘ แห่ง แยกเป็นสถานศึกษา ๑,๕๕๐ แห่ง สถานประกอบการ ๑๘๒ แห่ง และชุมชน ๒,๐๙๖ แห่ง

๒) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีเป้าหมายเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมในสังกัดทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๐ ได้เปิดทดลองดำเนินงานไปแล้ว ๒ แห่ง ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดปทุมธานี

๓) การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในโครงการ TO BE NUMBER ONE ผ่านจังหวัด เห็นสมควรขอความร่วมมือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของการดำเนินงานในระดับประเทศ

๔) การดำเนินงานทดลองหารูปแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในสถานศึกษา และการจัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน ตามโครงการนำร่อง ๑๕ จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นับว่าประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยังพอใจแก่เยาวชนผู้รับบริการใน ๑๕ จังหวัดนำร่อง จนมีการขยายผลการดำเนินงานทั้งการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและการจัดค่าย TO BE NUMBER ONE เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวนมาก คาดว่าจะได้ผลสรุปการดำเนินงานโครงการนำร่องในภาพรวม ภายในปี ๒๕๕๑

๕) กิจกรรมเด่นในรอบปี ๒๕๕๐ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ธรรมรงค์เลิกลยาเสพติด ๕๘๐ ชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวาคมหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา องค์ราชัน หน่วยงานหลักที่ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ร่วมธรรมรงค์และดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสพและติดยา โดยการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ผีกออาชีพ พัฒนาอาชีพ และจัดหางานอย่างครบวงจร รวมจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ๑,๔๘๖ ราย เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวนมาก นำความปลื้มปิติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสอันยิ่งใหญ่ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งได้รับพระกรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าองค์ประธานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

๖) การเสด็จเยี่ยมและติดตามงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดภูมิภาค ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ นับรวมได้ ๗๑ จังหวัด คงขาดเพียง จังหวัดพัทลุง สตูล พังงา และปัตตานี ส่วนเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังไม่ได้กำหนดแผนเพื่อกราบทูลเชิญเสด็จ ในปี ๒๕๕๑ จึงขอพระราชทานอนุญาตกราบทูลเชิญเสด็จเยี่ยมเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไป

๗) การพัฒนาแกนนำเยาวชนในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนการจัดอบรมแก่เยาวชนกว่า ๓๐๐ คน พร้อมทั้งสื่อเทคโนโลยีและคู่มือจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี

๘) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE นอกจากการจัดกิจกรรมและการประกวดแข่งขันต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการตลอดปี รวมทั้งการจัดงานมหกรรมระดับภาคและระดับประเทศประจำปีแล้ว ที่ได้รับกระแสตอบรับจนมี Rating อยู่ในอันดับสูงของสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ณ ปัจจุบันคือ รายการ TO BE NUMBER ONE Variety โดยเฉพาะในช่วง Talk To The Princes เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกรุ่นทุกข์จากทุกอาชีพ ได้เฝ้าติดตามชมกันทั่วประเทศ โดยทางรายการได้รับ Feed Back ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์ และ Website จำนวนมาก

๕) ในปี ๒๕๕๐ โครงการ TO BE NUMBER ONE ขอขอบคุณหน่วยงานหลัก ซึ่งได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างเต็มที่แล้ว ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ขาด ทำให้โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถดำเนินงานได้ตามแผน และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

วาระที่ ๒ อธิปไตยกรมสุขภาพจิตกราบทูตเชิญทอดพระเนตร VDO Presentation สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐

วาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๐
ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐

วาระที่ ๔ อธิปไตยกรมสุขภาพจิต เบิกผู้แทน ๕ กระทรวงหลัก กราบทูตรายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๐ และแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๑ ตามลำดับ ดังนี้

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กราบทูตรายงานผลการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๑ ของกระทรวงมหาดไทย

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์:

เลิกยาเสพติด ๕๘๐ ชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๕ ธันวาคมมหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษาของคร้าชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก ๗๕ จังหวัด จำนวน ๕๘๑ คน เป็นชาย ๘๕๘ คน หญิง ๘๑๓ คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์ประธานโครงการฯ และถวายคำมั่นสัญญาจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

๒) การสนับสนุนการจัดประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งนับตั้งแต่มีการจัดประกวดตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจัดประกวดกิจกรรม ๒ ประเภท คือ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ซึ่งการจัดประกวดได้มีการพัฒนารูปแบบและกฎกติกา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำงานด้วยความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และขยายเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีการยกระดับ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น เป็นประเภทจังหวัดต้นแบบเพิ่มอีก ๑ รางวัล ซึ่งเริ่มในการประกวดประจำปี ๒๕๕๑ นี้เป็นต้นไป

๓) สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ดำเนินต่อเนื่อง ได้แก่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิกภูมิภาค การรับสมัครสมาชิก การขยายเครือข่ายจัดตั้งชมรม การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น การจัดค่ายเยาวชน การประกวดความสามารถต่างๆ และการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องให้การสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการดำเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดไป

สำหรับแนวทางการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ปี ๒๕๕๑

๑) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดทุกจังหวัด เร่งรัดพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ามาเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจัง

๒) การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมการปกครอง ส่งเสริมบทบาทผู้ประสานพลังแผ่นดินในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อทำหน้าที่ด้านการข่าว ติดตามช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด และบูรณาการการทำงานกับพลังแผ่นดินของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาชิก TO BE NUMBER ONE อสม.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พื้นที่ปลอดจากยาเสพติด

๓) กรมการพัฒนาชุมชน จะมีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน/หมู่บ้าน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง สร้างผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชน ผู้นำสตรี และใช้เวทีประชาคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง

๔) มาตรการจัดระเบียบสังคม กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุม จัดระเบียบสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นที่เอื้ออำนวยของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนของชาติ โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอทุกจังหวัด กำกับดูแลให้เจ้าของสถานบริการ สถานบันเทิง แหล่งมั่วสุมอื่นๆ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งจะไม่อนุญาตให้เปิดสถานบริการเพิ่มเติม มาตรการในการป้องปรามเด็กจรดงี่ง/รดแว้น ขณะเดียวกัน ให้เพิ่มพื้นที่บวกให้แก่เด็กและเยาวชน สำหรับทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไปพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านยาเสพติด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วย

นางอัมพร นิตสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐ และเสนอแผน ปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๑ ดังนี้

ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐

กระทรวงแรงงานได้น้อมรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นโครงการสำคัญยิ่งของการขับเคลื่อนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นทุกปี และนอกจาก ประชากรวัยทำงานจะได้มีความรู้ความเข้าใจพิษภัยของยาเสพติดแล้ว ยังพบว่าการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่ายิ่งอันเห็นได้ชัด คือ

๑) เกิดความสามัคคีและความรู้ความเข้าใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ซึ่งต่างร่วมมือกันทำกิจกรรมกันในสถานประกอบการ อันทำให้เกิดเกราะป้องกันยาเสพติดที่มีต่อตนเองและองค์กร นอกจากนี้กิจการของโครงการยังมีผลถึงการประกอบธุรกิจอันทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย

๒) เกิดการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์จากชมรม TO BE NUMBER ONE จากสถานประกอบการไปยังภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน วัด องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบครัวของสมาชิกที่อยู่ในสถานประกอบการได้มีส่วนในการดำเนินกิจกรรม เกิดประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และทำให้อัตราการเข้าออกจากการงานของลูกจ้างน้อยลงด้วย

๓) เกิดภาพของการแสดงความจงรักภักดีที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ กล่าวคือเหล่าสมาชิกต่างภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TO BE NUMBER ONE

โดยในปี ๒๕๕๐ กระทรวงแรงงานได้น้อมนำพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกจ้างที่เป็นเยาวชนเป็นหลัก เนื่องจากเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการป้องกันเยาวชนในสถานประกอบการให้ห่างไกลยาเสพติด สร้างค่านิยม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างกระแส “การเป็นทีหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” รวมทั้งสร้างความเข้าใจและปรับเจตคติ ของนายจ้าง ในการให้โอกาสและยอมรับผู้เสพยาเสพติด โดยการให้ไปบำบัดรักษา และกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งผลการดำเนินการ มีดังนี้

๑) รณรงค์ให้สถานประกอบการทั่วประเทศ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เพื่อสร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อันจะก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนโดยรอบ

๒) ดำเนินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการประจำปี ๒๕๕๐ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยทั่วประเทศมีชมรมเข้าร่วมประกวดจำนวน ๑๕ ชมรม ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ จำนวน ๑๕ ชมรม และได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากองค์ประธานโครงการ ชมรมชนะเลิศที่ ๑ ได้แก่ บริษัท ชุมิโตโมะ อิเล็กทริก ไวริง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง รางวัลชนะเลิศที่ ๒ ได้แก่ บริษัท สุพารา จำกัด จังหวัดพังงา และรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ได้แก่ บริษัท บุรีรัมย์ยูเนี่ยน ชูส์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์

๓) การดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE เลิกยาเสพติด ๕๘๐ ชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๕ ธันวาคมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา องค์ราชันย์ โดยกระทรวงแรงงานได้มีส่วนร่วมดำเนินงานด้านฝึกและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งติดยาเสพติดและเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู

สมรรถภาพตามขั้นตอนและกระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติในสังคม โดยได้ดำเนินการฝึกและพัฒนาอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒ คน

๔) รมรณรงค์ให้สถานประกอบการทั่วประเทศเป็นสถานที่ที่ปลอดยาเสพติดและไม่มีผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดทั้งในสถานประกอบการและชุมชนโดยรอบ

๕) การปรับเจตคตินายจ้างให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด และฟื้นฟู โดยกระทรวงแรงงานได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการ หากตรวจพบพนักงานเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยา ขอความร่วมมือส่งตัวเข้ารับการบำบัด รักษา ฟื้นฟู โดยไม่ถือเป็นวันลา และจ่ายค่าจ้างตามปกติ และรับกลับเข้าทำงานเมื่อพ้นสภาพการใช้จ่ายยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของส่วนราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี

๖) ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินงานตามโครงการ รมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานขององค์ประกอบตามวัตถุประสงค์ ๓ ก คือ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม และสนับสนุนการจัดตั้งมุมเพื่อนใจวัยทำงาน (Friend Corner) เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของสมาชิกชมรม ตามหลักแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ

๗) การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด “กระทรวงแรงงานรวมใจ ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท่องค์ราชัน” ในวันที่ ๒๖-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด โดยในงานได้มีการจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมบพทเวที ซึ่งผู้ร่วมงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ผู้ใช้แรงงาน นักเรียน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และผู้นำชุมชนแพตดินแดง ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบและร่วมขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ร่วมกันด้วยแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑

กระทรวงแรงงานได้จัดทำแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๑ โดยเน้นขยายผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๐ ให้ขยายวงกว้างและเห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) ได้มอบนโยบายการทำงาน โดยมุ่งเน้นนโยบายด้านยาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีแผนการดำเนินงานดังนี้

๑) รมรณรงค์และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น

๒) จัดทำข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

๓) สนับสนุนให้มีการรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู และขอความร่วมมือให้บริษัทรับสมาชิกกลับเข้าทำงานหลังจากการบำบัดรักษาตามขั้นตอนแล้ว

๔) ดำเนินการฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด เพื่อให้สามารถ มีทักษะฝีมือสามารถประกอบอาชีพหรือพัฒนาฝีมือตนเองได้

๕) ดำเนินการจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นในสถานประกอบการระดับภาคและระดับประเทศประจำปี ๒๕๕๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดระดับภาค เพื่อคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีการประกวด ๒ ประเภท ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก และกลาง ซึ่งมีลูกจ้างน้อยกว่า ๕๐๐ คน และสถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งมีลูกจ้าง มากกว่า ๕๐๐ คนขึ้นไป โดยในปีนี้มีสถานประกอบการขนาดเล็กและกลางเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๓๐ ชมรม และจำนวนสถานประกอบการขนาดใหญ่เข้าร่วมประกวด จำนวน ๑๘ ชมรม

นายบุรี แก้วเล็ก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลรายงานผลการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๐ และแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๐

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด และได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวซึ่งมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายหลายกิจกรรมที่สร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด เมื่อโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้ดูแลเยาวชนทั่วประเทศจึงได้น้อมรับโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยทำหน้าที่เผยแพร่โครงการฯ รับสมัครสมาชิกเยาวชนทั่วประเทศ กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญคือ การสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้ยุทธศาสตร์ของโครงการ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยมีหลักการดำเนินการ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด โดยมุ่งจัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่ครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้เป็นนักเรียนแกนนำ และเป็นนักเรียนเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยพัฒนาให้นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนเห็นบุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ให้นักเรียนมีจิตสำนึกและทักษะในการป้องกันยาเสพติด มีค่านิยมที่รังเกียจยาเสพติด รวมทั้งดูแลพฤติกรรมนักเรียน และแก้ไขปัญหาให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างทันทั่วทั้งที่

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติด

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมกับสถานศึกษาต่างๆ และชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดสู่ชุมชน

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายครบทุกขั้นตอนตามกระบวนการดำเนินงานที่วางไว้ด้วยการประสานความร่วมมือทุกฝ่าย ทั้งครู บุคลากร และนักเรียน สถานศึกษา เครือข่ายและชุมชน

แผนการปฏิบัติงานดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

๑) จัดอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในสถานศึกษา

๒) อบรมนักเรียนแกนนำ เพื่อเพื่อสร้างความรู้สำหรับจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดร่วมกับนักเรียน

๓) สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ในทุกพื้นที่เขตการศึกษา เพื่อการรณรงค์ร่วมกับเยาวชนในสถานศึกษา อันจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างยั่งยืน

๔) การสร้างกิจกรรมทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

๕) การขยายศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นสู่โรงเรียนให้ได้ทั่วถึงมากที่สุด

นายไพศาล วิเชียรเกื้อ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กราบทูลรายงานผลและแผนการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี ๒๕๔๘ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิต และในปีงบประมาณ ปี ๒๕๔๙ กรมพินิจได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการจัดทำ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER สำหรับศูนย์การฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งรับผิดชอบควบคุมดูแลแก้ไขสงเคราะห์เด็กและเยาวชนตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งได้จัดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน ๖ แห่ง และในเขตภูมิภาคอีก ๑๑ แห่ง รวมเป็น ๑๗ แห่ง โดยศูนย์ฝึกและอบรมเหล่านี้ได้จัด

สถานที่ภายในเป็นมุ่มร่วมกิจกรรมเพื่อให้เด็กและผู้ที่สนใจ ด้วยแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข พัฒนาอีคิว ทั้งจากเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนากลุ่ม

รูปแบบการดำเนินงานในปี ๒๕๕๐ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย

รูปแบบที่ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดทำรูปแบบศูนย์ฝึกสำหรับเยาวชน และนาร่อง ที่ศูนย์ฝึกอบรมเขต ๒ ราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเอดส์สหประชาชาติ โดยผ่านสำนักงานองค์กรสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)

รูปแบบที่ ๒ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ที่ใช้ในศูนย์การฝึกอบรมต่างๆ และระบุกิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ชัดเจนนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานที่ชัดเจนในปี ๒๕๕๐ โดยขยายผลการดำเนินงานนี้ไปใช้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน ในส่วนของภูมิภาคอีก ๑๗ แห่ง

ผลการดำเนินการปี ๒๕๕๐ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดงบประมาณของปี ๒๕๕๐ ในหมวดรายจ่ายอื่นตามแผนการป้องกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมีการดำเนินการต่อไปนี้

๑) มีการพัฒนาในงานโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในศูนย์เด็กและการฝึกอบรมจำนวน 17 แห่งขึ้นต้น

๒) มีการดำเนินงานโครงการนาร่องจากโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ขยายไปสู่ในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๑ แห่ง

๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการนี้

๔) จัดทำโครงการค่ายลูกเสือจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน ๑๗ แห่ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗๕๐ คน

๕) จัดทำโครงการค่ายเยาวชนไม่พึ่งพายาเสพติด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐๕ คน เมื่อเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๐ ที่จังหวัดนครนายก

๖) จัดทำโครงการเป็นหนึ่งในด้วยกีฬาโดยไม่พึ่งพายาเสพติดโดยมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเด็กและเยาวชนในสถานฝึกอบรมและกรมพินิจทั่วประเทศรวม ๒,๖๐๐ คน ประจำเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๐ ที่กองทัพอากาศดอนเมือง

๗) จากผลการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ประจำปี ๒๕๕๐ ทำให้มีเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นสมาชิกครั้งนี้ มีเยาวชนแกนนำ จำนวน 437 คน และสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER จำนวน ๓,๗๑๘ คน ส่วนในสถานพินิจมีเยาวชนที่เป็นแกนนำจำนวน ๒๒๖ คน และสมาชิก จำนวน ๑,๖๕๑ คน รวมเป็นแกนนำทั้งสิ้น ๖๖๓ คน จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ๕,๔๐๕ คน

แผนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตามแผนปี ๒๕๕๑
ได้มีแผนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- ๑) พัฒนาการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๗ แห่ง ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว ๒ ไตรมาส
- ๒) พัฒนาการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๑ แห่ง ให้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ทำไปแล้ว ๒ ไตรมาส
- ๓) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนำร่อง TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่กรุงเทพฯ เพื่อจะนำความรู้ขยายไปใช้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเดิมที่นำไปใช้แล้ว ๑๑ แห่ง
- ๔) ดำเนินการจัดประชุมแผนการปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการนี้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ คาดว่าจะจัดการได้ในเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๑
- ๕) จากการที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดตั้งสถานพินิจทั่วประเทศครบทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้ว แต่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เพียง ๓๔ จังหวัดเท่านั้น ดังนั้นทางกรมพินิจจึงต้องการให้จังหวัดที่เหลือได้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ขึ้นมา ซึ่งคาดว่าจะครบทั้ง ๓๔ แห่ง ภายในปี ๒๕๕๒ และเมื่อสามารถจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ครบหมดแล้ว คาดว่าจะมีแกนนำเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ คน สมาชิกโครงการทั้งสิ้น ๗,๒๐๐ คน

นายแพทย์สมภพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักก่อนามัยกรุงเทพมหานคร กราบทูลรายงานผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐ และแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๑ โดยนำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์เป็นเวลา ๘ นาที ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๐

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อต้องการสร้างค่านิยมให้แก่คนกรุงเทพมหานครที่สามารถเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร โดยในปี ๒๕๕๐ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยมีหลักดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทางกรุงเทพมหานครได้ขับเคลื่อนกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สมัครเป็นสมาชิกในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกจำนวน ๘๗๗,๔๘๒ คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE รวม ๒,๑๔๘ ชมรม และมีการจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อส่งเสริมและการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ได้แก่ กิจกรรมใครคิดขายกม้อขึ้น ได้มีผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน ๗,๔๘๓ คน

โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายอายุ ๑๘-๒๔ ปี กิจกรรมเป็นหนึ่งในได้โดยไม่พึงพยายาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติด เทศกาลเข้าพรรษา เป็นต้น และที่สำคัญกรุงเทพมหานครพร้อมประชาชนอีกจำนวน ๑,๕๐๐ คน ได้ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น จำนวน ๖๑ แห่ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นของสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ในเขตกรุงเทพมหานคร ๔๓๖ โรงเรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านภัยยาเสพติดทุกโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการกีฬา พัฒนาอิกิว และสู่ความเป็นเลิศ จัดกิจกรรมระหว่างสภาเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดำเนินงานตามโครงการTO BE NUMBER ONE รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๘๘๐ เนื่องในวโรกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวาคม เฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา องค์ราชัน ในการประชุมคณะอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๐ ผลการดำเนินงานมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ๕๐๕ ราย และมีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 330 ราย และผ่านการฝึกอาชีพ ๑๕๕ ราย และผู้มีอาชีพกลับเข้าศึกษาต่อ ๒๖๗ ราย หลังจากที่ได้ผ่านการบำบัดรักษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายพัฒนาการช่วยเหลือปัญหาเสพติดในสถานศึกษาโดยอบรมคุณครูและนักเรียน รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง และมีการเฝ้าระวังพื้นที่พิเศษ ๒๔ โรงเรียน จำนวน ๑๒๐ คน และอบรมนักเรียนแกนนำนอกพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ทั้งหมด ๔๕ โรงเรียน จำนวน ๒๕๔ คน อบรมทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐๐ คน บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรในศูนย์เยาวชน ๑๐๐ คน เพื่อให้มีการใช้ทักษะชีวิตในกลุ่มเป้าหมาย ประสานเครือข่ายความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาสระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดอบรมข้าราชการจำนวน ๑๐๐คนรองรับการจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตจำนวน ๕๐ เขต

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่พร้อมดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์หลักในทุกด้าน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการบำบัดแก่ผู้ที่ติดยาเสพติดโดยได้เปิดให้บริการตามโรงพยาบาล ๘ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข อีก ๑๘ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาอีก ๗๖ แห่ง แนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตและฝึกอาชีพ ณ บ้านพิชิตใจเขตประเวศ เพื่อให้ผู้คนเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข นอกจากนี้ยังได้เปิดบ้านอุ่นใจ ให้กับเด็กเร่ร่อนไร้ที่อยู่ ให้กลับสู่ครอบครัวด้วยความอบอุ่น จัดกิจกรรมคนกรุงเทพไม่เสพยาเพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนไม่ให้มีการสูบบุหรี่ตามสถานที่ราชการ เพื่อให้เพื่อให้สถานที่ราชการ ไร่คว้นบุรีและบุคลากรในสถานที่ราชการ

มีสุขภาพที่ดี จึงได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ดีเด่นในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๕๐ อีกทั้งได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๒๒ ล้านบาทให้กรมราชทัณฑ์ก่อสร้างสถานที่ควบคุมตัวผู้เสพยาเสพติด ที่เรือนจำคลองเปรมอีกด้วย

แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๑

สำหรับแผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๑ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพื่อสานต่อโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิ

- จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและสถานประกอบการ
- จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่
- จัดตั้งมิวนิวไลฟ์ อีดูเคชั่น เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์สุขภาพที่เซ็นทรัล พระราม ๓

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การทำงานของร่างกายและเรียนรู้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ร่วมมือกับสำนักงาน ปปส. ในการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนให้การแก้ไขปัญหาเสพติดในกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วาระที่ ๕ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบทูลการดำเนินงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE และแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๑ และเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบทูล เสนอแนวนโยบายการดำเนินงานยาเสพติดและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑ ตามลำดับ

นางอุบล หลิมสกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบทูลรายงานการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ที่ให้การสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ดังนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามยุทธศาสตร์การณรงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ โดยมีผลและแผนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ และการเคหะแห่งชาติ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑ (ในช่วง ๖ เดือนแรก) มีดังนี้

๑) การร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE)

๒) แจ้างทุกส่วนราชการในส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE

๓) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด ซึ่งแจ้างเน้นย้ำนโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย และบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔) โครงการพลังครอบครัวไทยต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่ระบาค ๒๔ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕๒ คน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลครอบครัวและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายในการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

๕) โครงการศูนย์ฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด (บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี) เป็นโครงการนำร่องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดรักษาแล้วจากหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมความพร้อมแก่ครอบครัว/ ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่บุคคลในครอบครัว/ชุมชน และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้รับบริการจำนวน ๒๑ คน

๖) โครงการค่ายเฝ้าระวังและพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูงในการป้องกันปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาสังคมที่มีพื้นที่ติดบริเวณชายแดน และมีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาคทางภาคเหนือตอนบน ๕ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา เพื่อให้เยาวชน ครอบครัว และชุมชนบนพื้นที่สูงมีศักยภาพ มีความรู้ เกิดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด

๗) โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง โดยศูนย์พัฒนาสังคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จัดแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด รมรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดฝีกวิชาชีพ เพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงการติดยาเสพติด ผู้ปกครอง แกนนำเยาวชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีแนวทางการป้องกัน สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชน และมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโทษยาเสพติด

๘) โครงการหอพักสีขาว ซึ่งได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมนักศึกษาเพื่อสร้างมิตรผู้ประกอบการ การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ผู้ประกอบการหอพักกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหอพัก” การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดระเบียบหอพักให้เอื้อต่อการศึกษาและพักอาศัยของเยาวชน และการสร้างความเข้าใจในภาพกว้าง โดยการผลิตสื่อ โปสเตอร์ แผ่นพับ และวีซีดี

๕) โครงการส่งเสริมการดำเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมให้หอพักดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ต่ออายุใบอนุญาตหอพัก และออกหน่วยรับจดทะเบียนหอพัก การจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดระเบียบหอพัก และการออกตรวจและดำเนินคดีกับหอพักที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗

๑๐) โครงการอบรมเยาวชนด้านยาเสพติด โครงการอบรมชุมชนสีขาว โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการอบรมเยาวชน “ล้อมรั้วให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด” เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่โครงการเคหะชุมชน และโครงการบ้านเอื้ออาทรเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และส่วนภูมิภาค

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ได้แก่

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกำลังพลปฏิบัติงานยาเสพติด โครงการพัฒนาไกลและการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการอำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง/ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำลังพลผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดใน ส่วนกลางและระดับพื้นที่ นักเฝ้าระวัง และคณะทำงานเฝ้าระวังภาคีเครือข่าย

๒) โครงการเรื่องชีวิตคู่ต้องรู้กัน โครงการเสริมทักษะในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้นแบบ โครงการสายใยรักครอบครัว โดยเป็นแผนสร้างภูมิคุ้มกันในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดที่เกิดกับครอบครัว ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนตำบล และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

๓) โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง โดยศูนย์พัฒนาสังคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จัดแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด รมรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทัน โทษของยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองของเด็ก และแกนนำชุมชน

๔) โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนจังหวัดเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและต้านภัยยาเสพติด ได้แก่ กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและต้านภัยยาเสพติด การสนับสนุนการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังและต้านภัยยาเสพติด การติดตามและประเมินผล โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสภาเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และโครงการหอพักสีขาว ได้จัดกิจกรรมพลังเยาวชนในหอพักตระหนักในสังคม และการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก

๕) การจัดกิจกรรมออกกำลังกายวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และจัดแข่งขันกีฬา การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครและกลุ่มต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมระดับท้องถิ่นและจังหวัด ด้านป้องกันยาเสพติดและสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขชุมชนเข้มแข็ง และการจัดอบรม/จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด จำนวน ๑๐ รุ่น จำนวน ๒,๐๐๐ คนในพื้นที่โครงการเคหะชุมชน และพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล และส่วนภูมิภาค

นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กราบทูล เสนอ

แนวนโยบายการดำเนินงานยาเสพติดและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑ ตามลำดับ

แนวนโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๑ ยังคงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นหลัก ภายใต้มาตรการหลัก ๔ แนวทาง ประกอบด้วย มาตรการปราบปรามยาเสพติด (Supply) มาตรการบำบัดรักษา (Demand) มาตรการด้านป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential Demand) และมาตรการบริหารจัดการ (Management)

การดำเนินงานตามมาตรการด้านป้องกันฯ เน้นการดำเนินงานกับกลุ่มเสี่ยง โดยกลุ่มเป้าหมายเยาวชนถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีอัตราเสี่ยงสูงที่สุดต่อปัญหายาเสพติด และเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสลับซับซ้อนมากที่สุด ทำให้มาตรการแก้ไขปัญหายาเยาวชนจำเป็นต้องมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากในการดำเนินงาน ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดกรอบกิจกรรมเพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย ๑) การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ๒) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์/ปรับเจตคติ ๓) การเพิ่มพื้นที่/ปัจจัยบวก ๔) การควบคุมพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง ๕) การพัฒนาแกนนำ/เครือข่ายเยาวชน ๖) การพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้

การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน การเพิ่มพื้นที่บวกให้กับเยาวชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการรณรงค์สร้างกระแส การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ตลอดจนศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้หันไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งขณะนี้โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถสร้างกระแสให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสและทางเลือกในการร่วมกิจกรรมเชิงบวกเพื่อป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด

แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปีที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย

๑) สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๐ ระดับภาคและระดับประเทศ

๒) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับงบประมาณด้านยาเสพติดจาก สำนักงานงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)

๓) สำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งกิจกรรมออกเป็น

๓.๑ การประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๐ รวม ๕ ประเภท จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๓.๒ กิจกรรมคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ตอน The Theater Of Love จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓.๓ สนับสนุนโครงการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (จัดสร้างภาพยนตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” ผ่านทางมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

สำหรับ ปี ๒๕๕๑ สำนักงาน ป.ป.ส. ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย

๑) สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๑ ระดับภาคและระดับประเทศ

๒) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับงบประมาณด้านยาเสพติดจากสำนักงานงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๘๘,๕๒๖,๒๐๐ บาท (แปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๐ จำนวน ๘,๕๒๖,๒๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓) สำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๐ จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมหกรรม TO BE NUMBER ONE

วาระที่ ๖ องค์ประธานพระราชทานแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ปี ๒๕๕๑ ดังนี้

ขอให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่จะเชิญคณะกรรมการอำนวยการฯ มาร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี จากองค์ประธาน และกราบทูลรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับกระทรวง เพื่อหากการดำเนินงานมีปัญหาและอุปสรรค ก็จะได้ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

ปี ๒๕๕๑ โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน ๘๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท จากที่ขอไปทั้งสิ้น ๑๓๔,๘๕๖,๒๐๐ บาท กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ ได้ปรับลดแผนการดำเนินงานให้คงเหลือ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายตามแผนจำนวน ๑๐๘,๕๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งแสดงว่ายังขาดงบประมาณที่จะทำงานให้ครบตามแผนในปีนี้ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจากรายงานงบประมาณโครงการ TO BE NUMBER ONE ย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่มต้น จะเห็นว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE ต้องการงบประมาณสนับสนุนแต่ละปีไม่เกิน ๑๒๐ ล้านบาท จึงขอฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานปปส. ได้ช่วยพิจารณาสนับสนุนด้วย เพื่อที่แต่ละปี จะได้ไม่ต้องช่วยกันหาทางแก้ไข โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในไตรมาสหลังของปีงบประมาณอีกต่อไป ซึ่งงบประมาณปีละ ๑๒๐ ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ เพื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE กว่า ๓๐ ล้านคน ใน ๑๕ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร คงเป็นจำนวนที่ไม่มากเกินไป จึงขอฝากและขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านล่วงหน้าสำหรับเรื่องสำคัญนี้

สำหรับแนวทางการทำงานร่วมกันในปี ๒๕๕๑ มีเรื่องที่จะฝากไว้ดังนี้

๑. ให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๕๘๐ ชีวิตฯ เพื่อดูผลสำเร็จของการให้บริการ โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพ และผู้ติดที่เข้าร่วมโครงการ

๒. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เช่นเดียวกับการบูรณาการ ในเรื่องอื่นๆ เห็นว่า กระทรวงหลัก คือกระทรวงมหาดไทย เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับผู้ว่าอยู่แล้ว และที่ผ่านมาทุกจังหวัดก็มีความเข้มแข็งมาก

๓. ปีนี้จะเน้นการเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาและชุมชน โดยเฉพาะใน ๑๕ จังหวัดนำร่องของโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน ซึ่งปีที่แล้ว ได้รับเงินสนับสนุนการทำงานใน ๑๕ จังหวัด จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๔. ในจังหวัดภูมิภาค การไปเยี่ยมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและชุมชน เนื่องมาจาก ได้ข้อมูลความพร้อมส่วนกรุงเทพมหานคร มีอีกหลายเขตที่ยังไม่ได้ไป จึงขอให้กรุงเทพมหานครช่วยพิจารณาคด้วย

๕. เรื่องนิตยสาร TO BE NUMBER ONE อยากให้แพร่หลายกว่านี้ โดยเฉพาะในกลุ่มพวกเราเอง หากกระทรวงหลักๆที่ทำงานร่วมกันเชิญชวนหน่วยงานในความรับผิดชอบ รับเป็นสมาชิกโดยทั่วกัน ก็จะเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานให้แก่สมาชิกโดยตรง มีอะไรก็สามารถสื่อสารถึงกันได้ ก็ขอให้รับไว้พิจารณาด้วย

๖. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม อยู่ในแผนที่จะไปเยี่ยมเยียน และดูการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น พร้อมเมื่อใดขอให้รายงานด้วย ยินดีที่จะไปทำพิธีเปิดให้

๗. การจัดประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในมหกรรมระดับภาค และระดับประเทศเป็นประจำทุกปี เป็นความประสงค์ที่ต้องการให้ทุกจังหวัดภูมิภาคและทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงถือเอาวันอาสาฬหบูชา คือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี สำหรับปีนี้ ระดับประเทศจะจัดในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันเหมือนเช่นเคย

๘. เรื่องการรณรงค์ด้วยกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ ยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่อง เน้นความทันสมัย เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและวัยรุ่น ปีนี้จึงให้เพิ่มการจัดรายการวิทยุ TO BE NUMBER ONE Variety On Radio ขึ้นทางสถานี ๑๐๑ F.M. เพื่อการสื่อสาร ๒ ทาง มีการเปิดสายเข้ามาคุยและปรึกษาปัญหา มีการตอบจดหมาย และ Up-date ข่าวสารในโครงการ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๙. ขอสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๑ เพิ่มอีก ๒๕ ล้านบาท เพื่อดำเนินงานตามแผน

มติที่ประชุม **รับทราบแนวทางและแผนฯพระราชทาน ในส่วนที่แต่ละหน่วยงานเกี่ยวข้อง**

เลิกประชุมเวลา **๑๗.๐๐ น.**

(นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก) **ผู้จัดรายงานการประชุม**
นักวิชาการสาธารณสุข ๗ ว.

(หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ) **ผู้ตรวจรายงานการประชุม**
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ